



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. บทความพิเศษ: ดิจิทัลวอลเล็ต แฉลงก็ครึ่งก็ยั้งวังเวง	มติชนสุดสัปดาห์
2. 'ธรรมนัส'หนุนเกษตรกรเลี้ยงโคเพิ่มรายได้	ข่าวสด
3. 'ธรรมนัส'ขงกรม.ของบกลาง ช่วยเกษตรกรซื้อแม่พันธุ์โค	มติชน
4. 'ธรรมนัส'ลุยจับทุเรียนทุลาทุเรียน	มติชน
5. นายประยูร อินสกุล	ไทยโพสต์
6. เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: Photo & Story: 'แปลงต้นแบบผลิตถั่วเหลือง' ประสิทธิภาพสูง...	กรุงเทพธุรกิจ
8. แก้นี้เกษตรกรให้อื้ออาหาร กรม.ปรับนิยามให้ตรงปัญหา	ไทยรัฐ
9. ชกส.อ่วมแบกหนี้'ประชานิยม'	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. กรม.ไฟเขียว'โคแสนล้าน' ปัดกู้ ช.ก.ส.แจกหมื่นดิจิทัล	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ผักแห่งปรับราคาผักชีกิโลละ250บ.'ขึ้นฉ่าย'150บาทอ้างเหตุร้อน-แล้ง	แนวหน้า



บทความพิเศษ

สมชัย ศรีสุทธิยากร

ดิจิทัลวอลเล็ต

แดลงก็ครึ่งก็ยั้งวังเวง

การตั้งโต๊ะแถลงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน และคณะ เกี่ยวกับนโยบายการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทแก่ประชาชน 50 ล้านคน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 แทนที่จะเป็นการสร้างความชัดเจน ให้ความหวัง เป็นข่าวดีรับวันสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถการบริหารตามนโยบายของพรรคเพื่อไทย กลับกลายเป็นอะไรที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม สร้างความวังเวงในหัวใจประชาชนรอบใหม่อีกรอบ

จริงแล้ว รัฐบาลมีเวลาในการเตรียมการมากเพียงพอ เพราะนับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นเวลาถึง 7 เดือน หากคิดไตร่ตรอง ทวีติการที่สมควรดำเนินการ หรือจะปรับเปลี่ยนตัวเลข วิธีการดำเนินการ ก็น่าจะมีคำตอบที่เป็นไปได้หากไม่มัวหมกมุ่นกับคำว่า “หนึ่งหมื่นบาท แจกงวดเดียว ทำสิบล้านคน”

แค่ประเด็นแหล่งที่มา 500,000 ล้าน ที่มาจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท จากการตั้งงบประมาณปี 2568 152,700 ล้านบาท และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 172,300 ล้านบาท ก็มีเครื่องหมายคำถามตามมามากมายว่าจะเป็นไปได้ตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงหรือไม่ หรือจะรอคนทักท้วงและตั้งโต๊ะแถลงใหม่อีกรอบว่า เป็นครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายจริงๆ

งบประมาณปี 2567 มีใหม่ มาได้อย่างไร

แม้จะมีตรรกะที่หยาบกว่า งบประมาณแผ่นดินปี 2567 น่าจะใช้ไม่ทัน ใช้ไม่หมด เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2567 มีความล่าช้ากว่าปกติถึง 7 เดือน และมีเงินที่ใช้ไม่หมดเนื่องจากการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ แต่รายการที่ใช้ไม่ทัน ไม่ได้แปลว่า จะไม่ใช้ เพราะส่วนราชการที่เป็นเจ้าของงบประมาณสามารถขอเกินงบประมาณเหลือมาใช้ในปีงบประมาณถัดไปได้ หรือแม้แต่นำไปใช้ในรายการที่ค้างจ่าย



ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการใช้ก็มีรายการที่ล้วนมีเจ้าของ ไม่ได้มีเงินเหลือเป็นแสนล้านเพื่อมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้

หากจะใช้วิธีการกวาดเงินที่เหลือจริงๆ จากทุกส่วนราชการ สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือ การออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ดังเช่นที่รัฐบาลในอดีตเคยทำ

เช่น สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยใช้เมื่อปี พ.ศ.2563 ที่กวาดเงินจากทุกส่วนราชการ เป็นเงินรวมประมาณ 88,000 ล้านบาทมาใช้ทั้งๆ กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อมาใช้แก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด แต่นั่นคือ ต้องมีรายการที่ปรากฏเดิมเพื่อโอนเข้า

หากจะใช้วิธีการออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเพิ่มรายการใหม่ที่ชื่อ “ดิจิทัลวอลเล็ต” เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถนำไปเป็นรายการใช้จ่ายได้

แต่หนี้ต้องหมายถึง สำนักงานประมาณต้องสามารถระบุที่มาของแหล่งเงินดังกล่าวว่าจะมาจากแหล่งใดหรือจะมีกำไรโอนจากแหล่งใด การใช้งบฯ เหลือจ่ายปี 2567 นั้นสรุปได้ว่าเป็นไปได้ แต่จะถึง 175,000 ล้านบาทได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่ยังคงต้องไป

งบประมาณปี 2568 แท้จริงคือการกู้เพิ่ม

ตัวเลขแหล่งที่มาของงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแหล่งที่สองคือ จากงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท

ตัวเลขดังกล่าว ตรงกับจำนวนงบประมาณแผ่นดินที่ปรับเพิ่มอย่างรีบเร่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการคลังภาครัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ให้เพิ่มกรอบงบประมาณประจำปี 2568 จาก 3.6 ล้านล้านบาท เป็น 3.7527 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มมา 152,700 ล้านบาท

ตัวเลขที่เพิ่มนั้นไม่มีการประมาณการรายได้เพิ่ม ซึ่งแปลว่า เป็นตัวเลขที่รัฐต้องกู้เพิ่มใน พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นเงิน 152,700 ล้านบาท

พูดง่ายๆ แบบภาษาชาวบ้านคือ ไม่มีปัญหาหาเพิ่ม แต่จะกู้มาแจกให้ได้ครับ

กู้หรือยืมจาก ธ.ก.ส. ทำได้จริงหรือ

ตัวเลขแหล่งที่มาของงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแหล่งที่สาม คือ จากการกู้หรือยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 172,300 ล้านบาท โดยใช้นโยบายหรือมาตรการกึ่งการคลัง (Quasi-fiscal Policy) รัฐบาลสามารถใช้ตามกฎหมาย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ตามมาตรา 28 ที่ระบุในวรรคหนึ่งว่า

“การมอบหมายให้หน่วยงานรัฐดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้น ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น”

ดังนั้น เรื่องยืม คงเป็นไปได้ เพราะเท่ากับ ธ.ก.ส.ต้องสูญเสียรายได้ในการดำเนินการ ต้องเป็นการกู้โดยรัฐบาลรับภาระที่ต้องชดเชยเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ ซึ่งหากคิดในทางธุรกิจน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ธ.ก.ส. เพราะมีคณมา กู้ที่น่าเชื่อถือพร้อมจ่ายดอกเบี้ย แต่อาจมีประเด็นติดขัดในด้านวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เพราะตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 มาตรา 9(1) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร แม้น (ค) และ (ง) จะมีการกล่าวถึงเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรก็ตาม

แต่การช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตรงไปยังเกษตรกร ไม่สามารถตรงไปยังบุคคลในครอบครัวเกษตรกรได้

ตัวเลขที่รัฐบาลแฉว่า มีเกษตรกร 17.23 ล้านคนที่จะใช้เงินจากยอดดังกล่าว จึงเป็นตัวเลขที่เกินจริง เพราะในสถิติเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 มีจำนวน 8,929,186 ราย ไม่ใช่ 17.23 ล้านคนตามที่รัฐบาลระบุ

ยิ่งดูจำนวนเกษตรกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 ยังมีจำนวนน้อยกว่านั้น คือ ธ.ก.ส.มีสมาชิกทั้งหมด 4.7 ล้านราย โดยเป็นเกษตรกรเพียง 3.7 ล้านราย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 10 ยังระบุให้ธนาคารมีอำนาจกระทำกิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 9 รวม 17 ประเภท อาทิ ให้กู้เงิน ค้ำประกัน จัดหาเงินทุน รับฝากเงิน ออกซื้อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสาร ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดคือกิจการของหน่วยงานที่มีฐานะเป็นธนาคารเพื่อบริการ

ไม่มีสักข้อเดียวที่จับใจความได้ว่า เป็นการไปส่งเคราะห์หรือแจกจ่ายเกษตรกรเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การใช้แหล่งเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จึงติดขัดทั้งในจำนวนเกษตรกรจากวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและจากขอบเขตแห่งอำนาจในการดำเนินกิจการของตัว ธ.ก.ส.เอง

วักใจที่ กรม.อีกรอบ

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะแถลงข่าว มีฐานะเป็นเพียงความเห็นที่มาจากข้อสรุปในการประชุมที่ต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ

ข้อเสนอของคณะกรรมการอาจสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ไม่ถือเป็นความผิด แต่หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี

ดังนั้น หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่า การแถลงครั้งนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ไม่มีส่วนใดที่ผิดกฎหมายแล้ว ขอให้เร่งนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ ประชาชนจะได้รับเงินในไตรมาสที่ 4 ของปีตามคำสัญญาที่ให้ความหวังหลังจากที่เปลี่ยนแปลงไปมาหลายครั้งแล้ว

เร่งให้ความเห็นชอบเถอะครับ หากเชื่อว่ามีอะไรผิด เพราะสิ่งที่ผมเขียนอาจจะมาจากความเข้าใจผิดเองก็ได้ ●

'ธรรมนัส'หนุนเกษตรกรเลี้ยงโคเพิ่มรายได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” (โคเพิ่มรายได้) เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับแม่โคเป็นของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้น ฟื้นฟูตลาดการซื้อขายโคภายในประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

โดยจัดซื้อแม่พันธุ์โคให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 4,000 ราย ได้รับการสนับสนุนโคเนื้อเลี้ยงเป็นอาชีพ ซึ่งจะเตรียมหารือกับสำนักงานปศุสัตว์ และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อ-กระบือปี 2567 คาดว่าโคเนื้อจะมีจำนวน 9.95 ล้านตัว เกษตรกรจำนวน 1.44 ล้านราย

เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2566 ที่มีจำนวนโคเนื้อ 9.65 ล้านตัว คาดว่าผลผลิตโคเนื้อจะมีจำนวน 1.399 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 7.84% จากปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 ประเทศไทยมีการเจรจาเปิดตลาดโคเนื้อมีชีวิตกับหลายประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งออกโคเนื้อได้เพิ่มขึ้นในปี 2567 จากความต้องการบริโภคเพิ่ม การท่องเที่ยวภายในประเทศมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของกระบือ คาดปี 2567 มีจำนวนกระบือรวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 310,836 ราย ผลผลิตกระบือจะมีจำนวน 418,000 ตัว เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2566 ที่มีประมาณ 3.5 แสนตัว

ด้านการตลาด ราคาโคเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ ณ เดือนมี.ค. 2567 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.10 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.52 บาท

'ธรรมนัส'ชงกรม.ของบกลาง ช่วยเกษตรกรซื้อแม่พันธุ์โค

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าเจรจากับต่างประเทศเพื่อขยายการส่งออกตลาดโคเนื้อและกระบืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราคาในประเทศขยับขึ้น และที่มีความคืบหน้า เช่น จีน ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยสนใจโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ โคขุนและโคเพื่อการทำพันธุ์ เนื้อโค เป็นต้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (โคเพิ่มรายได้) เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับแม่โคเป็นของตนเองรวมทั้งกระตุ้น พันธุ์ตลาดการซื้อขายโคภายในประเทศ ช่วงปีงบประมาณ 2567-2569 โดยของบกลางสนับสนุนค่าจัดซื้อแม่พันธุ์โคให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 4,000 ราย ซึ่งจะหารือกับสำนักงบประมาณและเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบต่อไป

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อปี 2567 คาดโคเนื้อมี 9.95 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 3% ผลผลิตโคเนื้อ 1.399 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 7.84% เนื่องจากปี 2566 ไทยเจรจาเปิดตลาดโคเนื้อมีชีวิตกับหลายประเทศ ประกอบกับการบริโภคในประเทศเพิ่มจากภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว ในส่วนของกระบือคาดมีจำนวน 1.8 ล้านตัว ผลผลิต 418,000 ตัว เพิ่มขึ้น 16.08% ด้านการตลาด ราคาโคเนื้อมีชีวิตเดือนมีนาคมเฉลี่ยโลกรั่มละ 78.10 บาท ลดลง 9.74% ราคากระบือมีชีวิตราคาเฉลี่ย 31,709 บาทต่อตัว ลดลง 20.09% ด้านการนำเข้า-ส่งออก โคเนื้อ 2 เดือนแรกปีนี้ นำเข้าเนื้อโคสดและเนื้อโคแปรรูป 5,130 ตัน เพิ่มขึ้น 16.42% นำเข้ามาจากออสเตรเลียมากที่สุด การส่งออกโคมีชีวิต 15,326 ตัว เพิ่มขึ้น 58.56% ตลาดสำคัญ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย ลาว

'ธรรมนัส'ลุยจับทุเรียนดูตลาดทุเรียน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมลงพื้นที่ จ.จันทบุรี พร้อมด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 20 เมษายน 2567 เพื่อพบปะผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้เกษตรกร และร่วมให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการดูแล ควบคุมคุณภาพผลไม้ไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยสูง ชูแบรนด์ ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ (Premium Thai Fruits) พร้อมส่งออกทุเรียนคุณภาพไปจีน มูลค่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 ทุเรียนไทยครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดในจีน 65.15% ด้วยปริมาณการนำเข้า 928,976 ตัน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่า แม้ว่าทุเรียนไทยจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกทุเรียนของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นการเพิ่มขึ้น

ทั้งปริมาณ และมูลค่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสได้กำหนดนโยบายเกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน โดยสั่งการให้นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคตะวันออก ได้นำหลักการดังกล่าวมาวางแผนในการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออก ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้จันทบุรีโมเดลเป็นต้นแบบในการควบคุมคุณภาพทุเรียน และแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ได้มีการกำกับให้นายตรวจพืชตรวจสอบคุณภาพทุเรียนตามพิธีสารการส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ไม่ให้มีศัตรูพืชกักกัน เช่น เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ติดไปกับทุเรียนส่งออกอย่างเด็ดขาด จนราคาทุเรียนหอมทองปีนี้มีราคาสูงถึง 200-250 บาท/กิโลกรัม



นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงค้นไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง หาบเงิน คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ อาคารจัดเก็บคันไถ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ.

เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรโดยในปี 2567 นี้ มีเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ มณฑลพิธี



ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกรของแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขา อาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ประชาชนเกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาประชาชนเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายวินิจ ติดยีผาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2. สาขาประชาชนเกษตรดีเด่น ได้แก่ นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น จังหวัดสมุทรสาคร 3. สาขาประชาชนเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายอภัยศักดิ์ สีหาราช จังหวัดอุตรดิตถ์

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 16 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1. อาชีพทำนา ได้แก่ นางทองเนียด พรหมพิทักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

2. อาชีพทำสวน ได้แก่ นายประดับ ปิ่นมาก จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสุริยา ห่วงกวิล จังหวัดลพบุรี 4. อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางอัญชัน สุขจันทร์ จังหวัดสุรินทร์ 5. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นายพินิจ แก้วพิมาย จังหวัดชัยภูมิ 6. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว จังหวัดลพบุรี 7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสุชาติ ปิยะศิริรินทร์ จังหวัดนครปฐม 8. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย



9. อาชีพเลี้ยงปลา ได้แก่ นายถนอม นครศรีธรรมราช 10. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์ จังหวัดพะเยา

11. อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช 12. สาขาการพัฒนาดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมิท คำบรรณ จังหวัดอุบลราชธานี 13. สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายแลโพธิ์วัด จังหวัดพิจิตร 14. สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เรืออากาศตรีบุญญา เพ็ชรรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี 15. ที่ปรึกษาเยาวชนเกษตรกร ได้แก่ นายพนธิกร จอมภานุ จังหวัดแพร่ และ 16. สมาชิกกลุ่มเยาวชนเกษตรกร ได้แก่ เด็กหญิงรัตนกานต์ นวลจันทร์ จังหวัดพัทลุง



สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนนิมิตร จังหวัดแพร่ 2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำท่า จังหวัดสกลนคร 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิชาทกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อไทย เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4. กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านไทรหนั่ง จังหวัดกระบี่ 5. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิชาทกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง จังหวัดตรัง 6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าปูเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. กลุ่มเยาวชนเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเยาวชนเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) จังหวัดแพร่ 8. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์ 9. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี 10. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด จังหวัดลำปาง 11. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ จังหวัดชัยนาท และ 12. วิชาทกิจชุมชน ได้แก่ เครือข่ายวิชาทกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี





2567 จำนวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด จังหวัดลพบุรี 3. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด จังหวัดเลย 4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ได้แก่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปิ่นแดน จำกัด จังหวัดอุดรธานี 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน 6. สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และ 7. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช.

'แปลงต้นแบบผลิตถั่วเหลือง' ประสิทธิภาพสูง-คาร์บอนต่ำ



กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

กรมวิชาการเกษตร จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon สามารถยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศ จากปริมาณการผลิต 267 กก.ต่อไร่ ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 410 กก.ต่อไร่

สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ได้แก่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ทำให้ได้จำนวนต้นถั่วเหลืองในพื้นที่ปลูกสูง เนื่องจากมีอัตราการงอก และรอดตายสูง ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

คลุกเมล็ดถั่วเหลืองในอัตรา 200 กรัม ต่อเมล็ด 10-12 กิโลกรัม ก่อนปลูก และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการให้ปุ๋ยแก่ต้นถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของถั่วเหลือง สามารถลดการใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยวิธีการดังกล่าวสามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ 50-100% ทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ 25%

แก้นี้เกษตรกรให้อื้ออาหาร ครม.ปรับนิยามให้ตรงปัญหา

นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2567 เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2550 เรื่องการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงตามเจตนารมณ์ของมติ ครม. โดยรายละเอียดการขอทบทวนปรับปรุงในครั้งนี้ให้ ธ.ก.ส. สหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภายใต้ ธ.ก.ส. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสภาพปัญหาของลูกหนี้เกษตรกร ดังนี้ 1.เรื่องที่ยังมิได้มีการฟ้องร้อง ให้ชะลอการฟ้องร้องไว้ก่อน เว้นแต่กรณีนั้นจะขาดอายุความฟ้องร้องหรือไม่สามารถแก้ไขเพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความโดยวิธีอื่นใดได้ 2.เรื่องที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ชะลอการบังคับคดีไว้ก่อน เว้นแต่กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลได้และไม่สามารถเจรจาแก้ไขหนี้ร่วมกับสถาบันการเงินได้ ให้ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไป

3.คดีที่มีการบังคับคดีไว้แล้ว และจะต้องมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตรกร ให้ชะลอการขายทอดตลาดไว้ก่อนเฉพาะกรณีที่ยังไม่พ้นระยะเวลาบังคับคดีเท่านั้น โดยเมื่อมีการชะลอการขายทอดตลาดแล้ว จะต้องมียุบบังคับคดีคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี.

รอเงินรัฐบาลค้างจ่าย 6.1 แสนล้าน - โหมแรงค้ำเงินแบงก์แจกวอลเล็ต

ธกส.อ่วมแบกหนี้ 'ประชาชนนิยม'

“จุฬพันธ์” ยืนยันถูกกฎหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจตรงเป้า

กรุงเทพธุรกิจ ● “คลัง” ยืนยันใช้เงิน

ธ.ก.ส.แจกดิจิทัลวอลเล็ต 1.72 แสนล้าน เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช้การกู้เงิน “กฤษฎีกา” ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง สหภาพฯ ธ.ก.ส.ส่งหนังสือ 4 หน่วยงาน “ธปท.-สศค.-สคร.-กฤษฎีกา” เคลียร์ปมใช้เงินแบงก์ “ธีระชัย” ชี้อาจถึงทางตันเสี่ยงขัดกฎหมายตั้งธนาคาร หากอนุมัติบอร์ดต้องรับผิดชอบ

ความพยายามในการหาแหล่งเงิน 5 แสนล้านบาท ของรัฐบาลเพื่อมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต แม้จะมีความชัดเจนในเรื่องของแหล่งเงินว่าจะมาจาก 3 แหล่ง ประกอบด้วย

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 152,700 ล้านบาท ที่รัฐบาลได้มีการตั้งงบประมาณขาดดุลเพิ่มเติม 2.การใช้เงินตามมาตรา 28 ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) วงเงิน 172,300 ล้านบาท สำหรับเกษตรกร 17 ล้านคน 3.บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 175,000 ล้านบาท

ขณะนี้ มีข้อทักท้วงและรอความชัดเจนของการตีความทางกฎหมาย โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.ต้องการให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความว่าใช้เงินของ ธ.ก.ส.วงเงิน 172,300 ล้านบาท ได้หรือไม่

รวมทั้งที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกร ซึ่งล่าสุดมีหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล 619,173 ล้านบาท จากการโครงการที่รัฐบาลอนุมัติดำเนินการระหว่างปี 2554-2583 โดยมีโครงการที่

อนุมัติในรัฐบาลปัจจุบัน อาทิ

โครงการการพักหนี้เกษตรกร ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2569 วงเงินรอการชดเชยจากรัฐบาล 32,573 ล้านบาท โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

ธกส.

ปีการผลิต 2566/2567 ดำเนินการวันที่ 31 ต.ค. 2566-31 ธ.ค.2567 วงเงินรอการชดเชย 1,286 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ดำเนินการวันที่ 7 พ.ย.2566-31 ธ.ค.2567 วงเงินรอการชดเชย 3,736 ล้านบาท

สำหรับหนี้ส่วนนี้รัฐบาลใช้วิธีทยอยชำระคืนให้ ธ.ก.ส.โดยตั้งงบประมาณผ่านเงินชดเชยเงินคงคลังเพื่อให้หนี้ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 เช่นเดียวกับปี 2567 รัฐบาลตั้งวงเงินส่วนนี้ 1.18 แสนล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลยังมีพื้นที่ใช้เงินนอกงบประมาณตาม มาตรา 28 ดำเนินการตามนโยบายรัฐ

ในขณะที่งบประมาณปี 2568 ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณชดเชยเงินคงคลังในรายจ่ายงบประมาณปี 2568 แต่อย่างใด

พร้อมขง ครม.ไฟเขียวภายในเม.ย.นี้

นายจุฬพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า การให้เงิน ธ.ก.ส.ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 วงเงิน 172,300 ล้านบาท จะเป็นไปตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตวันที่ 10 เม.ย.2567 เห็นชอบในอำนาจหน้าที่ ธ.ก.ส.จึงไม่มีประเด็นน่ากังวล

ส่วนประเด็นการทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ และไม่ส่งกระทบใหม่ใส่ของโครงการ และจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน เม.ย.นี้

ในขณะที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเองก็ไม่ได้เป็นกังวล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินโครงการผ่านหน่วยของรัฐ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เป็นการดำเนินนโยบายที่การคลังให้ดำเนินการไปก่อนโดยใช้เงินในสัดส่วนที่บริหารจัดการได้ไม่เป็นการระดมมีการตั้งงบประมาณคืนในปีถัดมา ซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะต้องคืนให้กับโครงการใดก่อน อย่างไรก็ตาม ยืม ธ.ก.ส.จำนวน 1.7 แสนล้าน แล้วตั้งงบคืนปีละ 8 หมื่นล้าน 3 ปีก็ใช้หมดแล้ว แต่เมื่อตั้งงบใช้คืน ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภาระงบประมาณว่าจะเลือกคืนให้โครงการไหนก่อน

ทั้งนี้เงินที่รัฐบาลจะต้องตั้งคืนให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ดำเนินการตามนโยบายที่การคลังที่เป็นไปตามกรอบของวิธีการงบประมาณอยู่แล้ว ปัจจุบันกรอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 28 ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ยังอยู่ในกรอบ 32% ของวงเงินงบประมาณ โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะขยายเพิ่ม ทั้งนี้เมื่องบประมาณในปีถัดไปมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้ขยายฐานงบประมาณเพิ่มขึ้น

“ดิจิทัลวอลเล็ต” กระตุ้นเศรษฐกิจตรงเป้า

นายจุฬพันธ์ กล่าวว่า การเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะซบเซามาก โดยตลอดให้ได้เห็นหัวขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นเพียงหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ามากระตุ้นและยังมีมาตรการอื่นๆ อีก ทั้งมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ดึงดูดการลงทุน กระตุ้นการท่องเที่ยว

“ผมมั่นใจด้วยระบบของดิจิทัลวอลเล็ตที่สามารถกำหนดการใช้งบได้แตกต่างจากการแจกเงินแบบ Helicopter Money หรือโปรยเงินสู่มือประชาชน ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีมานานแล้ว และประเทศไทยก็เคยทำ ซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง” นายจุฬพันธ์ กล่าว

“กฤษฎีกา” ชีบอर्ड ธ.ก.ส.ต้องรับผิดชอบ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า คณะกรรมการดิจิทัล

แหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ต 500,000 ล้านบาท

แจกคนละ 10,000 บาท รวม 50 ล้านคน

งบประมาณปี 2567
175,000 ล้านบาท

งบประมาณปี 2568
152,700 ล้านบาท

ธ.ก.ส.
172,300 ล้านบาท
แจกเกษตรกร 17 ล้านคน

สถานะการเงิน ธ.ก.ส. หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ ธ.ก.ส.ตามงบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์	เงินสด	รายการระหว่าง ธนาคาร และตลาดเงิน	เงินลงทุน	เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ย ค้างรับ	เงินให้สินเชื่อ ตามธุรกรรม นโยบายรัฐ และ ดอกเบี้ยค้างรับ	ลูกหนี้ รอการชดเชย จากรัฐบาล ตามธุรกรรมปกติ	ลูกหนี้ รอการชดเชย จากรัฐบาล ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
31 มี.ค.66 2,262,119 >	22,699	302,079	104,132	1,152,908	65,399	12,711	581,496
31 ธ.ค.66 2,244,588 >	20,724	239,529	113,071	1,154,250	71,087	3,954	619,173

โครงการตามนโยบายรัฐบาล 'เศรษฐกิจ ทวีสิน' ที่ใช้กลไก ธ.ก.ส.

เงินให้สินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

32,573
ล้านบาท



พักหนี้เกษตรกร
1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.69

1,286
ล้านบาท



สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก
ปีการผลิต 66/67
31 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.67

3,736
ล้านบาท



สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ
ปีการผลิต 66/67
7 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.67



กรอบการดำเนินงานของรัฐบาล



วอลเล็ตได้หรือครั้งล่าสุดเกี่ยวกับแหล่งเงิน โดยจะใช้งบประมาณปี 2567-2568 และอีกส่วน ดำเนินการตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ซึ่งต้องเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ และไม่แน่ใจว่ากระแสข่าวที่จะกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มาจากไหน ยืนยันว่าในที่ประชุมไม่ได้หารือเรื่องนี้

ส่วนแหล่งเงิน 172,300 ล้านบาท เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งในหลักการดำเนินการได้เช่นเดียวกับโครงการโคล้านตัว ที่ต้องเขียนรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนมาก่อน

สำหรับประเด็นการใช้งบประมาณมาตรา 28 โดยให้เงิน ธ.ก.ส.จะต้องผ่านมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และจากนั้นต้องพิจารณาตามมาตรา 27 และ 28 โดยประเด็นการตรวจสอบการใช้เงินเป็นรายละเอียดที่กระทรวงการคลังต้องไปดู ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตครั้งล่าสุดไม่ได้หารือประเด็นนี้

ในขณะที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.ต้องการให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย ธ.ก.ส.จะแยกส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือจะส่งพร้อมกับความเห็นของ ครม.ก็ได้ เพราะขั้นตอนการหรือคณะกรรมการกฤษฎีกามี 2 แบบ คือ 1.การส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นประกอบการประชุม ครม. และ 2.การหารือโดยตรงกับคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีปัญหาประเด็นข้อกฎหมายตรงไหน

"ผมไม่หนักใจในเรื่องการตีความข้อกฎหมายส่วนนี้ เพราะเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาอยู่แล้วที่ต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมาย" นายปกรณ์ กล่าว

สหภาพฯ ส่งหนังสือถึง4หน่วยงาน

นายคุณชัย วงศ์เวดิน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. ให้สัมภาษณ์รายการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ของเนชั่นทีวี 22 โดยระบุว่าวันที่ 22 เม.ย.นี้ สหภาพฯ จะส่งหนังสือถึง 4 หน่วยงาน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามความเป็นไปได้การใช้งบ ธ.ก.ส. วงเงิน 172,300 ล้านบาท ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการไตรมาส 4 ปีนี้

ทั้งนี้สหภาพฯ ต้องการความชัดเจนว่าใช้

เงินธ.ก.ส.ได้หรือไม่และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งธนาคารหรือไม่เพราะมีทั้งฝ่ายเห็นว่าดำเนินการได้และไม่ได้ ซึ่งการที่ ธ.ก.ส.เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จึงต้องสอบถามหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง รวมถึงความชัดเจนด้านข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต้องดูสภาพคล่อง-มีมติครม.รองรับ

นอกจากนี้แม้ท้ายที่สุด 4 หน่วยงานให้ความเห็นว่าดำเนินการได้ แต่สหภาพฯ จะพิจารณาต่อว่ามีมติ ครม.รองรับหรือไม่ และคือธ.ก.ส.มีสภาพคล่องเหลือเพียงพอหรือไม่ เพราะวงเงินค่อนข้างสูงหรือหลังจากจ่ายเงินให้รัฐบาลแล้วจะกระทบสภาพคล่องเพียงใด เพราะ ธ.ก.ส.มีภารกิจหลักช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศรวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่าเงื่อนไขหรือแผนการชำระคืนเงินจะเป็นอย่างไร เพราะมีต้นทุนการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง

"การกู้เงิน ธ.ก.ส.โดยปกติจะกู้เพื่อจ่ายให้เกษตรกร ต่างจากครั้งนี้ เพราะนิยามที่รัฐบาลกำหนดคือจ่ายเงินให้คนทั่วไปที่มีอายุเกิน 16 ปี และมีรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร แต่ถ้ารัฐใช้เงิน ธ.ก.ส.จ่ายให้เฉพาะเกษตรกรต้องดูว่าใช้หลักเกณฑ์อย่างไรแยกระหว่างเกษตรกรกับผู้ใช้ไม่ใช่อะไร"

รายงานข่าวระบุว่า ที่ผ่านมธ.ก.ส.ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า ธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรภายใต้กรอบ พ.ร.บ.การจัดตั้ง ธ.ก.ส.

ชี้ผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งธนาคาร

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรัฐมนตรีว่าการ ธ.ก.ส. ให้สัมภาษณ์รายการเดียวกันว่ารัฐบาลนำเงินธ.ก.ส.มาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้เพราะไม่เป็นตามข้อกฎหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งธนาคารที่ให้ผู้รับเงินจาก ธ.ก.ส.คือเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องเกษตรกร และนำเงินไปใช้เกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือสร้างอาชีพซึ่งโครงการนี้ไม่เกี่ยวข้อง

"ต้องไม่ลืมว่า ธ.ก.ส.เป็นธนาคาร ไม่มีสถานะเป็นองค์กรการกุศลไม่ใช่มูลนิธิที่ต้องเป็นเทระจาดเอาเงินมาแจกถึงแม้จะเป็นเงินจากรัฐบาลเพราะไม่ใช่หน้าที่ธ.ก.ส."

ทั้งนี้หากรัฐบาลยืนยันเดินหน้านำซึ่งน่าจะ มีรูปแบบเดียว คือ เงินกู้ จะเกิดปัญหาตามมา

ทันทีแม้รัฐบาลอาจบอกว่าให้ไปก่อน พอเงินดิจิทัลวอลเล็ตออก ค่อยเอาเงินมาล้างหนี้หากเป็นแนวทางนี้ถือเป็นนิติกรรมอำพรางที่บิดให้เข้าวัตถุประสงค์ธ.ก.ส.

นอกจากนี้กฎหมายกำหนดให้กู้เงินผู้รับเงินเป็นเกษตรกรแต่มีเงื่อนไขต้องนำเงินไปใช้ในกิจกรรมการเกษตรหรือพัฒนาอาชีพเสริม แต่การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนำเงินไปใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภค และมีเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องมีผู้รับภาระ **บอร์ดต้องรับผิดชอบหากมติขัด กม.**

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลให้ ธ.ก.ส.ปล่อยเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของธนาคาร นอกจากจะผิดหลักนิติธรรมแล้ว ผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ทั้งหมด แม้จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานก็ตาม โดยคณะกรรมการทั้งหมดที่ลงมติในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้อนุญาต จะมีความผิดร้ายตัว ซึ่งทุกคนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนการใช้งบประมาณปี 2567 อีกจำนวน 175,000 ล้านบาทในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถือว่าผิดหลักธรรมาภิบาลที่ดีและอาจผิดหลักนิติธรรมด้วยเช่นกันเพราะรัฐบาลไม่ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ตั้งแต่แรกในขั้นตอนการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หรือหากจะนำงบกลางฯ มาใช้ถือว่าไม่เหมาะสมเช่นกัน เพราะงบกลางฯ ต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติ, น้ำท่วม, ไฟไหม้

เกษตรวันนี้..... ● เกษตรกรที่ ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ และมักแพร่
ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ระบาดได้รวดเร็วตลอดปี..... ● การ
เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำ ป้องกันกำจัดให้ใช้วิธีเขตกรรม
ดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผัก เช่น การไถตากดิน และการ
กาดขาว และผักกาดหอม เก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อ
ขอให้เฝ้าระวังการเข้าทำลาย กำจัดดักแด้และลดแหล่ง
ของ หนอนกระทู้ผัก โดย อาหารในการขยายพันธุ์
หนอนระยะแรกเข้าทำลาย วิธีการโดยเก็บกลุ่มไข่และ
เป็นกลุ่ม ในระยะต่อมาจะ หนอนทำลายซึ่งจะช่วยลดการ
ทำลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก ระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่ สามารถกัดกิน ปลอดภัย..... ●
ใบ ก้าน หรือเข้าทำลายในหัวกะหล่ำ การ ปลอดภัย..... ●
เข้าทำลายมักเกิดเป็นหย่อม ๆ ตามจุดที่ นายกะหล่ำปลี



ครม.ไฟเขียว“โคแอสนลัน” บัดนี้ ธ.ก.ส.แจกหมื่นดิจิทัล ครม.ไฟเขียว“โคแอสนลัน”

ผู้จัดการรายวัน 360° - ครม.ไฟเขียว “โคแอสนลัน” ให้ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ รัฐไม่ซื้อแจก “จุลพันธ์” ย้ำสั่งเงิน ธ.ก.ส. 1.7 แสนล้านบาทแจกหมื่นดิจิทัล เป็นนโยบายกึ่งการคลัง ไม่ใช่การกู้เงิน ยันไม่ได้เอื้อทุนใหญ่ แค่เลือกปฏิบัติไม่ได้ **อ่านต่อหน้า 4**

วานนี้ (18 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐ 1 ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร่มว.คลัง เปิดเผย ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เสนอโครงการโคแอสนลัน นำร่องให้ใช้ทดลอง ในบางจังหวัด และรายงาน ครม. ให้ทราบก่อน ขยายตัวไปจังหวัดอื่นๆ โดยกำหนดเงื่อนไข ตาม ที่ ร่มช.คลัง เสนอคือให้ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้ให้กับ สมาชิกกองทุนโดยตรง และให้เกษตรกรเป็นผู้ ซื้อโคโดยตรงจากฟาร์มในพื้นที่ ไม่ใช่รัฐซื้อแจก โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นเจ้าของโครงการที่รับทราบ และจะนำไป ปฏิบัติต่อไป

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงเสริมว่า สำหรับโครงการโคแอสน ลันนำร่อง กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 5 พันล้านบาท โดยจะรัฐชดเชยต้นทุน ทางการเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในระยะเวลา 2 ปีอัตรา ร้อยละ 4.5 ต่อปี และให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงาน ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้น จำนวน 450 ล้านบาท (ปีละ 225 ล้าน บาท) โดยคณะทำงานดำเนินโครงการโคแอสน ลันนำร่อง ได้กำหนดกรอบการพิจารณาสินเชื่อ แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ ประกอบอาชีพเลี้ยงโค จำนวน 1 แสนครัวเรือนๆ ละ 5 หมื่นบาท เป็นสินเชื่อระยะยาว ระยะเวลา ดำเนินโครงการ 5 ปี

“ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ยกกระดับการ ผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเอกชน ให้ สามารถเลี้ยงโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนอง ต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มลดความยากจนของสมาชิก กองทุนหมู่บ้าน ได้อย่างน้อย 1.2 แสนบาท ใน ระยะเวลา 5 ปี ต่อแม่โค 1 ตัว” นายชัย ระบุ

ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ร่มช.คลัง กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน

10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่า ประเด็นที่ ลังคมเป็นห่วงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ทุนใหญ่ เพราะร้านค้าสะดวกซื้อ สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง ก็มีข้อสังเกตเรื่องนี้ แต่ข้อเสนอของกระทรวง พาณิชย์ ก็มีเหตุผล ด้วยความเป็นรัฐคงไม่ สามารถเลือกปฏิบัติได้ ซึ่งปัจจุบันในต่างจังหวัด ก็มีร้านค้ารายย่อยที่เป็นร้านสะดวกซื้ออยู่จำนวน มากเช่นกัน ทั้งนี้ ร้านค้าสะดวกซื้อที่เข้าร่วม โครงการ เมื่อรับชำระดิจิทัลวอลเล็ต จาก ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ในรอบแรกจะยังไม่ สามารถไปขึ้นเป็นเงินสดได้ทันที และจะต้องนำ เงินดังกล่าวไปซื้อสินค้าตรงจากผู้ผลิต เพื่อให้ เกิดการหมุนเวียนในการนำสินค้ากลับมาขาย โดยจะขึ้นเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายเงินดิจิทัล วอลเล็ต รอบที่ 2 เป็นต้นไปแล้ว โดยกำหนด ให้ใช้จ่ายภายใน 6 เดือน และคาดว่าเงินจะ หมุนเวียนอยู่ในระบบ 1 ปี

ส่วนกรณีการใช้เงินจาก ธ.ก.ส. จำนวน 1.7 แสนล้านบาท ที่มีเสียงคัดค้านว่า อาจผิด กฎหมาย ไม่สามารถทำได้นั้น นายจุลพันธ์ กล่าว ว่า คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ไม่มีความรู้เรื่องระบบงบประมาณ เรื่องนี้เป็นนโยบายกึ่งการคลัง ไม่ใช่การกู้เงิน แต่ใช้กลไกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ในการ สนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และ ไปตั้งงบประมาณในภายหลัง เช่น ตั้งงบคืน ธ.ก.ส. ปีละ 6-8 หมื่นล้านบาท ใช้เวลาแค่ 3 ปี ก็ชำระ หนี้ส่วนนี้ได้ครบแล้ว

“ดิจิทัลวอลเล็ต จะเป็นอะไรที่ใหม่ ครั้ง แรกของโลกในการทำนโยบายการคลัง ซึ่งเรื่อง นี้รัฐบาลทำให้เห็นแล้วว่า คิดใหญ่ ทำยาก แต่ ต้องทำ เพราะคนคิดเกม คือผู้ชนะ ประเทศไทย จำเป็นต้องมีนวัตกรรมการเงินใหม่ ๆ ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการ ใช้จ่าย และเป็นเครื่องมือของรัฐในอนาคต” นาย จุลพันธ์ กล่าว.

ผักแห่งปรับราคา ผักชีกิโลละ250บ. 'ขึ้นฉ่าย'150บาท อ่างเหตuron-แล้ง ผักในตลาด จ.ยะลา-โคราช หลายชนิดเริ่มปรับขึ้นราคา

▶▶▶ ต่อ : ผักแพง -หน้า 8

ผักแพง

ด้านแม่ค้าเผยสั่งผักสดมาจากภาคกลาง และหลายจังหวัด สาเหตุฝนทิ้งช่วง-อากาศร้อน แล้งหนัก ยิ่งคงมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ตลาดนัดบันนังซิเน ด.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สินค้าประเภทผักหลายชนิดปรับราคาขึ้นประชาชนส่วนหนึ่งคาดหวังว่าผักตามตลาดนัดจะมีราคาถูกกว่าตามห้างสรรพสินค้า แต่กลับพบว่าราคาก็ปรับขึ้นสูงขึ้นเช่นเดียวกัน อาทิ ถั้วผักยาว จากกิโลกรัมละ 40 บาท ขึ้นเป็น 70 บาท ผักกาดหอม จากกิโลกรัมละ 50 บาท ขึ้นเป็น 120 บาท ผักขึ้นฉ่าย จากกิโลกรัมละ 100 บาท ขึ้นเป็น 150 บาท ผักชี จากกิโลกรัมละ 200 บาท ขึ้นเป็น 250 บาท ต้นหอมจากกิโลกรัมละ 80 บาท ขึ้นเป็น 100 บาท ผักบุ้งจีนจากกิโลกรัมละ 20 บาท ขึ้นเป็น 40 บาท และมะนาวเป็นพิจิตรจากกิโลกรัมละ 80 บาท ขึ้นเป็น 100 บาท แดงกวา จากกิโลกรัมละ 30 บาท ขึ้นเป็น 60 บาท โดยเริ่มปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลัง

สงกรานต์และคาดว่ายังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอีก หากสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่แหล่งเพาะปลูกในภาคกลาง ฝนยังคงทิ้งช่วงอยู่เช่นนี้อีก ประกอบกับอากาศที่ร้อนและแล้งจัด

ทั้งนี้ ชาวบ้านที่มาซื้อผักในตลาดดังกล่าว ระบุว่า ขณะนี้ผักหลายชนิดมีราคาแพงขึ้น ครั้งแรกที่ตั้งใจมาซื้อเพราะคิดว่าจะมีราคาถูกกว่าตลาดใหญ่หรือในห้างสรรพสินค้า แต่ราคากลับไม่แตกต่างกัน แต่มีเพียงผักบางชนิดที่กินในพื้นที่ปลูกได้เองแล้วนำมาขายจึงมีราคาถูกกว่า เช่น ต้นหอม เมื่อก่อนราคากิโลกรัมละ 60-70 บาท แต่เวลานี้ขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งก็จะใช้วิธีเลือกซื้อแบบเป็นกำที่มีต้นหอม ผักชีกิโลละ 20 บาท ก็พอทำกับข้าวได้ก็ถือว่าพอรับได้

ด้านแม่ค้าขายผักเปิดเผยว่า ผักมีราคาแพงหลายอย่าง ทั้งผักกาดหอม ผักขึ้นฉ่าย ต้นหอม ผักชี ผักบุ้งจีน แดงกวา และมะนาว เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่เริ่มแห้งแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะหลายจังหวัดทางภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกผัก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบให้ปริมาณผักที่ส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง อย่างในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา จะสั่งผักมาจาก จ.ราชบุรี และตลาดขายส่งผักสดทางภาคกลาง ซึ่งราคาผักสดยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ไก่และผักสดชนิดต่างๆ ในตลาดใหม่แม่กิมเฮง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่าไข่ไก่ และผักหลายชนิดมีการปรับราคาขึ้นซึ่งทั้งแม่ค้าและ

ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวของทุกอย่างแพงขึ้น ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่แผงขายผักของน.ส.ดวงเพชร สังข์พงษ์ ซึ่งขายไข่ไก่ และผักสดหลายชนิด มีลูกค้ามาเลือกซื้อค่อนข้างบางตา โดยผู้ที่เคยเป็นลูกค้าประจำต่างหายหน้าหายตาไปหลายคน ส่วนลูกค้าที่ยังคงมาแวะเวียนจับจ่ายซื้อของอยู่ก็ลดปริมาณการซื้อลง

แม่ค้าแผงขายผักสดตลาดใหม่แม่กิมเฮง ระบุว่า ราคาสินค้าการเกษตรช่วงนี้มีมีการปรับขึ้นต่อเนื่อง เพราะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ผักหลายชนิดได้รับความเสียหายและขาดแคลน ส่วนไข่ไก่ก็มีการปรับขึ้นราคาหน้าฟาร์มด้วย ทำให้สินค้าหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะไข่ไก่ ปรับขึ้นราคาแผงละ 6 บาท แต่ที่ปรับราคาขึ้นสูงสุดก็จะมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ผักชี เดือนที่แล้วราคากิโลกรัมละ 80 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 200 บาท ผักขึ้นฉ่าย เดือนที่แล้วราคากิโลกรัมละ 60 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 160 บาทและถั้วผักยาว เดือนที่แล้วกิโลกรัมละ 35 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 80 บาท นับว่าตอนนี้ราคาผักพุ่งขึ้นเร็วกว่าทองคำหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

ขณะเดียวกัน นางพเยาว์ อริกุล นายกสมการการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เปิดเผยว่า การขึ้นราคาไข่ไก่กละหน้าฟาร์มฟองละ 20 สตางค์ อยู่ที่ราคาฟองละ 3.60 บาท ตามที่เครือข่ายสหกรณ์ไข่ไก่ประกาศไปเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา เป็นผลจากภาวะอากาศร้อนแล้ง ที่ทำให้แม่ไก่ไข่เกิดความเครียด กินอาหารได้น้อยลง กินน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยลดความร้อนใน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 19 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15693

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 85.31 Ad Value: 136,496

PRValue (x3): 409,488

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผักแท้ปรับราคาผักชีกิโลละ250บ.'ขึ้นฉ่าย'150บาทอ่างเหตุนร้อน-แล้ง

➤ **ร้อนทำผักแพง :** ร้านขายผักสดที่ตลาดนัดบันนังซีแน ค.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มปรับขึ้นราคาผักทุกชนิด อาทิ ถั่วฝักยาว จากกิโลกรัมละ 40 บาท เป็น 70 บาท ผักกาดหอมจากกิโลกรัมละ 50 บาท ขึ้นเป็น 120 บาท และคาดว่ายังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอีก เนื่องจากฝนทิ้งช่วงและอากาศร้อนเป็นเวลานาน



ร่างกาย เนื่องจากไก่ไม่มีต่อมเหงื่อ ทั้งยังมีขนปกคลุม เป็นอุปสรรคต่อการระบายความร้อนออกจากร่างกาย เมื่อมีความเครียดสะสมและสารอาหารที่ได้ไม่เพียงพอกับการสร้างฟองไข่ ผลผลิตไข่ไก่จึงลดลง ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในตลาดมีน้อยลง ขณะที่ขนาดไข่ไก่ก็เล็กลง รายได้ที่เกษตรกรได้รับก็ลดลงด้วย ส่วนทางกับต้นทุนค่าน้ำที่สูงขึ้น และค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้มากขึ้น จึงเชื่อว่าทางผู้บริโภคมองจะเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว

“ราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดอุปสงค์อุปทาน เห็นได้ว่าช่วงอากาศร้อนแล้ง ปริมาณไข่ไก่น้อยลงจากสภาพทางกายภาพของแม่ไก่ กระทั่งปริมาณผลผลิตไข่ออกสู่ตลาดทำให้ราคาไข่หน้าฟาร์มขยับขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดเช่นนี้ทุกปี หากอากาศเย็นลงปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคา ก็จะขยับลง เชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจในกลไกนี้ดี” นางเพชร ก่อ

ส่วนกรมการค้าภายใน ยืนยัน

ไปในทิศทางเดียวกันว่าราคาไข่ไก่เป็นไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนของทุกปี แม่ไก่จะออกไข่น้อยลงหรือมีขนาดเล็กลง ทำให้ปริมาณไข่ไก่หายไปราว 10% และราคาอาจขึ้นมาบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ โดยราคาไข่ฟองละ 3.60 บาท ไม่ใช่ราคาสูงสุดในปี 2567 เนื่องจากก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมกราคม 2567 ราคาไข่กะหล่ำฟาร์มเคยสูงสุดที่ 3.80 บาทมาแล้ว